



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/๑๘๗๙

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สทท., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมซึ่งมี อปส. (พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สทท., สนช. และ สปข.๑ - ๘ และ ส.ปชส. ภาค ๑ - ๘ ดังนี้

๑. การรายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ (แบบที่ ๑) ขอให้รายงานผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://forms.gle/8dNGyqJA4RSkyf9c9> (QR Code แนบท้ายเอกสาร) ภายในทุกวันจันทร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

๒. การรายงานประจำเดือน (แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓) ขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลัก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

๓. ประเด็นจากศูนย์ ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสาร ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่ รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยขอให้ส่ง รายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ ทางอีเมล iocprdb๒๕๕๗@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Sinluh R.

(นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส)

ผอ.สปส.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์



QR Code

รายงานประจำสัปดาห์

ประเด็น IOC ประจำปีสภา
ประจำปีวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>๑. สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน</p>	<p>กรม.เห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าเจาะรายบุคคล โดยประกาศให้ปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน มีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับกระทรวงการคลังและเจ้าหนี้ ๖๕ ราย ขานรับนโยบายของรัฐบาล จัดกิจกรรมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ขึ้น เพื่อลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ จากผลกระทบสถานการณ์วิกฤติโควิด- ๑๙ ผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ให้สามารถแก้ไขหนี้ได้ และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานมีสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิต และลงทุนประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ผ่านการให้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ มีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าหลักเกณฑ์ปกติ จากธนาคารออมสิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ทาบเร่แผงลอย เป็นต้น เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ซึ่งต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลา งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ วงเงินรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินสินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละเอียด ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สำหรับระยะเวลาการกู้ยืม ปลอดชำระหนี้เงินต้น ๖ งวดแรก ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดือน (Flat Rate) ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัด งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ที่จะจัดขึ้น ๕ ครั้ง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดต่างๆ ๔ ภาคทั่วประเทศ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พ.ย.๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ● ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ย.๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ● ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค.๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 	<p>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค.๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี ● ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ม.ค.๖๖ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา <p>ภายใต้โครงการฯ เป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ โดยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับรายได้ เพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วย</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ โดยเชิญชวนให้ผู้มีปัญหานี้สินเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ๒. ยกกรณีตัวอย่างที่เคยแก้หนี้สำเร็จจากการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม ๓. ให้ความรู้เรื่องการเงิน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ละประเภท โดยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าไม่แก้หนี้จะเป็นระบบ จะกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 	
<p>๒. ปลดล็อกกฎกระทรวงอนุญาตให้รายย่อยผลิตสุรา</p>	<p>ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุม ครม. ที่ได้อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนวิธีการขออนุญาตสำหรับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้า และไม่ใช่เพื่อการค้าให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษี การควบคุมคุณภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สาระสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็ก จากที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า ๕ แรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่า ๗ คน ให้สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และสามารถใช้คนงานมากกว่า ๗ คนได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้ผลิตสุราชุมชนที่จะขยายกำลังการผลิตจากระดับเล็กเป็นระดับกลาง จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ หรือสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต หรือเคยกระทำความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ๒. ยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับทั้งกรณีผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) 	<p>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</p>

	<p>และโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> • โรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก-ยกเลิกทุนจดทะเบียน-ยกเลิกกำลังการผลิต-เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และจัดทำรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กฎกระทรวงเดิม กำหนดให้โรงเบียร์ขนาดเล็ก ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ,กำลังการผลิต ๑ แสนลิตรถึง ๑ ล้านลิตรต่อปี ,เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ,ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ๕๑% • โรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่-ยกเลิกทุนจดทะเบียน-ยกเลิกกำลังการผลิต-เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และจัดทำรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กฎกระทรวงเดิม โรงเบียร์ขนาดใหญ่ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ,กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านลิตรต่อปี ,เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ,ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ๕๑% <p>อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขอใบอนุญาตผลิตสุรกายในครัวเรือนโดยไม่เป็นเพื่อการค้าหรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขั้นตอนการขออนุญาต สามารถไปขอที่สรรพสามิตพื้นที่ และนำไปอนุญาตมากรอกให้เป็นไปตามเงื่อนไข คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต ๒. กำลังการผลิตต้องไม่เกิน ๒๐๐ ลิตรต่อปี ๓. ต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ๔. เบียร์ สุราแช่อื่นๆ เวลาผลิตแล้วต้องนำไปให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีเรื่องสารปนเปื้อนที่เป็นสารต้องห้ามตามหลักสากล <p>โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการผ่อนคลายความเข้มข้นของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการหารือหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในเชิงธุรกิจและธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจมากขึ้น โดยคงซึ่งหลักการสำคัญในเชิงประโยชน์ของรัฐ ในการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุร่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสินค้าสุร่าที่ผลิตได้คุณภาพมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อการบริโภค ครอบคลุมการดูแลทั้ง ๓ ด้าน คือ การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน การดูแลสังคม ป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากดื่มสุร่า รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสุร่าด้วย</p>	
--	---	--

	<p>เงื่อนไขสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีสุราแช่ เช่น น้ำตาลเมา อุ เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิงไวน์ และสุราแช่พื้นเมือง ยกเลิกการกำหนดทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท - กรณีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ยังต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ และยกเลิกกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า ๑ แสนลิตรต่อปี และ ๑ ล้านลิตรต่อปี และกำหนดให้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือใช้เครื่องจักรผลิตเบียร์ที่มีมาตรฐานตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศ - กรณีสุรากลั่น เช่น สุราขาว สามารถเพิ่มขนาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า ๕๐ คนได้ - กรณีสุรากลั่นพิเศษ เช่น วิสกี้ บรั่นดี และยिन ยังคงเงื่อนไขการผลิตขั้นต่ำตามเดิม (ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน) <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำความเข้าใจเงื่อนไข เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระเบียบเดิมกับกฎกระทรวงใหม่ ให้เห็นว่าปลดล็อกเงื่อนไขที่เคยถูกมองว่าผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่ ๒. นำเสนอการควบคุมกำกับดูแลให้การผลิตสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ๓. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชน แต่เป็นการยกระดับการผลิตสุราพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมในอดีต ให้มีมาตรฐาน และสามารถเข้าไปกำกับดูแล หรือต่อยอดให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 	
--	--	--

ประเด็นอื่น ๆ และมติ ครม.

๑. ครม. เคาะ ๑๐ มาตรการรับมือฤดูแล้ง ๖๕/๖๖ เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง
๒. ครม.อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องประมงเฟส ๒
๓. เห็นชอบให้ “นาค” เป็นสัตว์ในตำนานประจำชาติ ต่อยอด Soft Power
๔. ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ APEC ๒๐๒๒

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเปิดงานเมาลิตกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ๒๕๖๕ ส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิตกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ๒๕๖๖ (บ้านทุ่งนุ้ยเหนือ) ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส. เขต ๑ พร้อมด้วยนายอำเภอควนกาหลง นายอำเภอควนโดน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท้องถื่นในจังหวัดสตูล และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม นายอารีย์ ยูษันนัน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย กล่าวว่างานเมาลิตกลางตำบลทุ่งนุ้ย เป็นงานสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัด (ช.ล.) ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงจริยวัตรของท่านในฐานะที่ท่านเป็นแบบอย่าง เชิดชูคำสอน และจริยวัตรอันดีงามของศาสดา แห่งศาสนาอิสลาม และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม ระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม เป็นการนำความสัมพันธ์ที่ใช้ศาสนา วัฒนธรรม มาเป็นสื่อให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนอีกด้วย

การจัดงานเมาลิตครั้งนี้ มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยและบริเวณใกล้เคียง มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในงาน จะเน้น กิจกรรม ทางศาสนา เช่น การอ่านคัมภีร์ อัลกุรอ่าน ท่องจำอัลฮาดิส การบรรยายธรรม และจะมีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า การทำ “นูหรี” เลี้ยงแขกผู้ร่วมงาน คำว่า “นูหรี” เป็นประเพณีงานบุญจัดเลี้ยงอาหารอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีรูปแบบ เชิญคนมาร่วมรับประทานอาหารโดยไม่รับของ และแขกที่ได้รับเชิญก็จะมาร่วมงานด้วยความยินดี ถ้าไม่มาร่วมงานอาจจะรู้สึกผิดประเพณี ผู้มาร่วมงานจะช่วยกันประกอบอาหารที่เจ้าภาพเตรียมไว้ ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน และร่วมละหมาดขอพร

ตามหลักการศาสนาอิสลามถือว่า การทำบุญโดยการจัดเลี้ยงอาหารผู้อื่น ถือว่าจะได้รับบุญยิ่งใหญ่ “นูหรี” เป็นกิจกรรมการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อย่างหนึ่ง เป็นงานเลี้ยงตามวิถีเดิม ชาวบ้านออกมาช่วยกันเตรียม ช่วยกันปรุงอาหาร ทำทุกขั้นตอน เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายให้คน ในชุมชนมีโอกาสปริกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ชุมชนมีความสนใจ คนที่ห่างเหินไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกัน ก็ได้มาพบคุยกัน ส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมสามัคคีในชุมชน

#####

ส.ปชส.สตูล/รายงาน

ประเด็นที่ ๒ ปัตตานี ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

กรมเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีมาตรการเร่งด่วนสำคัญ ๔ มาตรการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายังเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริง ในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การควบคุมสารเคมี ที่นำไปผลิตยาเสพติด การทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์สิน ติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด และการค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ จากที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้เสพยาเสพติด ไปก่อเหตุความรุนแรง /ทำร้ายบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชน ในห้วงที่ผ่านมา มีจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนที่จะจับเอาผิดใคร ตนเองต้องบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน จังหวัดปัตตานี ได้สุ่มตรวจปัสสาวะในทุกเป้าหมาย ที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เพื่อค้นหาสารเสพติดของบุคลากรของรัฐ หากพบว่า มีบุคลากรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็จะดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดมาตรการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม โดยได้ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดขวัญในอนาคต ทั้งนี้ก่อนที่จะจับเอาผิดคนใดคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐต้องบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

“ประชาชนทุกคน ต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเห็นการเสพ/การค้ายาเสพติดในพื้นที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบุคคลในครอบครัวตัวท่านเองนะครับ”

#####

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู ปณ.๑๑๑๑
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑.ความเป็นมา

จากกรณี นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และกำนันตำบลป่าปอ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งกำหนดแผนดำเนินการจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางอุดม มawangษ์ โดยใช้งบประมาณการของอำเภอบ้านไผ่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ รวมทั้งได้ประสานขอขบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางอุดม มawangษ์ นั้น

๒. ผลการดำเนินงาน

นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ จัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐๐ บาท ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนางอุดม มawangษ์ ซึ่งการก่อสร้างไม่ใช้งบประมาณค้ข้างข้างในการก่อสร้างแต่อย่างใด การก่อสร้างใช้แรงงานจากจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลป่าปอ ที่มีความรู้ด้านช่างฝีมือ ด้านช่างปูน ช่างเชื่อม และด้านอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการในการก่อสร้างบ้าน และมีประชาชนในหมู่บ้านบางส่วน ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าอาหาร น้ำดื่มให้กับจิตอาสาที่มาปฏิบัติานและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้าน สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างส่วนที่เหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นแล้ว ว่าได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ทั้งนี้ อำเภอบ้านไผ่จะได้รายงานผลความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฏี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสำรวจ เกษกุล รักษา การในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ ๔๐ คน กรณี สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอเข้าร่วมโครงการบอกราคา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล โดยเข้าใจว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว จะสามารถได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งถือครองทำประโยชน์อยู่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ

๒. ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ชี้แจงเบื้องต้น เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ รายละเอียด และขั้นตอนของโครงการ ดำเนินงานตามกฎหมาย และได้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม อำนาจหน้าที่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีความเข้าใจและพึงพอใจในการให้บริการ และได้เดินทางต่อไปที่สำนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญวัฒน์ ปัญช์ญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรรณฤทธิ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่อง ร้องเรียน และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่อาศัย บริเวณใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนนายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนเทศบาลเมืองสิงหนคร นายกองคกรบริหารส่วนตำบลชิงโค และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานข้างต้น ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชิงโค มีการทิ้งขยะและร่องรอย การเผาขยะในพื้นที่รกร้างส่วนบุคคล ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยรอบ

๒. ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองสิงหนครพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรในการจัดการขยะ และองค์การบริหาร ส่วนตำบลชิงโค จะนำวัสดุมาปิดกั้นทางเข้าออกให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

๒. อำเภอสิงหนคร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ และประชาชน ในพื้นที่ ขอความร่วมมือห้ามมิให้นำขยะ หรือวัสดุต่าง ๆ ไปทิ้งบริเวณดังกล่าว หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการ ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้น และขอขอบคุณอำเภอสิงหนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอำเภอท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลพิบูลทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ กรณีนายญาณเดช จารุสุนทรกุล ขอรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์ขอรับสิ่งของอุปโภค บริโภค และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

๒. ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้ประสานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและได้รวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้ผู้ร้อง ณ บ้านเลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพิบูลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีนางสาวภรภัทร รินนานนท์ ผู้ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้รับสิ่งของ ทั้งนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นางสาวเพ็ญภา เดชดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย

.....

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขามทะเลสอ จัดประชุมไกล่เกลี่ยหาข้อสรุป กรณี บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ขุดบ่อดินและไม่ทำคันดินกั้น เมื่อเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำในบ่อทะลักท่วม พื้นที่ทำการเกษตรแปลงข้างเคียงพืชผลของเกษตรกรเสียหาย รวม ๔ ราย โดยมี นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานการประชุมไกล่เกลี่ยและลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย สรุปได้ดังนี้

๑. กลุ่มผู้ร้องเสนอขอค่าชดเชยเสียหายไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ผู้แทนบริษัทฯ ขอนำข้อเสนอของกลุ่มผู้ร้องฯ ไปนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ คาดว่าจะได้คำตอบ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะนำเงินมาชำระในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

๓. ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า หากกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติตามข้อเสนอ จะมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายอาทิตย์ ชามขุนทด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

.....